

Để có những “mùa vàng” tuyển quân

(Tiếp theo trang 1)

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2019, Thái Bình tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể, trong đó tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, phân công thành viên hội đồng NVQS các cấp bám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc từng cơ sở, nhất là những xã thiếu quân trong các năm trước. Các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như chính sách hậu phương quân đội cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2019, công tác tuyển quân ở các địa phương trong cả nước thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, trách nhiệm của UBND từng cấp được quy định cụ thể hơn; thời gian bù đắp không quá 15 ngày từ ngày giao nhận quân (trước đây không có quy định này); tỷ lệ bù đắp không quá 2% so với chỉ tiêu giao quân của địa phương. Đặc biệt, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quân, đơn vị nhận quân lập danh sách chiến sĩ mới và thân nhân đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế (trước đây các quy định này không cụ thể, rõ ràng).

Có nhiều điểm mới, quy định rõ ràng, cụ thể hơn



Cựu chiến binh huyện Kiến Xương giao lưu, động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

về tiêu chuẩn tuyển quân các địa phương nên quan tâm, tránh tình trạng để lọt những thanh niên không đủ tiêu chuẩn vào quân đội dẫn đến phải bù đắp. Năm 2019, công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên mới đủ tiêu chuẩn văn hóa gọi nhập ngũ, ưu tiên lấy từ cao đến thấp. Bên cạnh đó, theo Thông tư liên tịch số 16 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS không nhận công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị từ 1,5 đi-ốp trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma túy, nhiễm HIV...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hương, Trưởng ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh: Việc không nhận thanh niên cận thị từ 1,5 đi-ốp trở lên đang là

thực trạng khó khăn của một số địa phương khi lựa chọn nam công dân ưu tú đủ tiêu chuẩn toàn diện cả về sức khỏe và văn hóa, chính trị để gọi nhập ngũ. Bởi nhiều năm nay, qua các vòng sơ tuyển, khám tuyển cho thấy, số lượng thanh niên bị tật khúc xạ về mắt ngày càng nhiều, nhất là thanh niên có trình độ văn hóa cao.

Khắc phục những khó khăn về lựa chọn tiêu chuẩn thanh niên nhập ngũ, cơ quan quản lý các cấp cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiên trì hội đồng NVQS các cấp và hội đồng khám sức khỏe đủ số lượng, thành phần, phát huy trách nhiệm của từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ. UBND các

xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cần chú chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự cho 100% thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nhân dân trên địa bàn. Hội đồng NVQS các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc bước trong công tác tuyển quân theo phương thức tròn khâu.

Năm 2019, Thái Bình được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.650 nam công dân cho các đơn vị quân đội. Đến thời điểm này 8/8 huyện, thành phố đã cơ bản thực hiện xong công tác khám tuyển cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Quá trình sơ tuyển, khám tuyển, Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các địa phương đã

Thượng tá Đỗ Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS huyện Kiến Xương



Xác định công tác đăng ký, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ là bước rất quan trọng, quyết định đến chất lượng công tác tuyển quân, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khi đăng ký tuổi 17 và rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ phải chặt chẽ ngay từ các thôn, khu dân cư và có sự phối hợp với tư pháp, công an, làm cơ sở để tạo nguồn nhập ngũ những năm tiếp theo. Năm 2019, Kiến Xương phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tình giao, chất lượng tốt.

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Thụy An, huyện Thái Thụy



Để bảo đảm quân số tham gia sơ tuyển đầy đủ, Hội đồng NVQS xã cử các đoàn công tác trực tiếp xuống các thôn, xóm, đến từng gia đình gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân; phối hợp với trưởng dòng họ, người có uy tín trong khu dân cư tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành NVQS. Năm 2019, 64 thanh niên của xã đã về sơ tuyển, đạt 100% so với số phát lệnh gọi. Qua sơ tuyển có 33 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển. Đến nay, Thụy An đã có 7 thanh niên đủ sức khỏe. Các cháu đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng nhập ngũ.

Thanh niên Trần Văn Tre, thôn Hữu Vi Nam, xã Nam Chính (Tiền Hải)



Em đang làm việc cho một công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương 6 triệu đồng/tháng, khi có giấy triệu tập khám tuyển NVQS, em đã xin nghỉ về tham gia khám tuyển và được sức khỏe loại 2. Em mong muốn được nhập ngũ để được học tập, rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân đội.

thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bước khám tuyển. Với phương châm “tuyển người

nào chắc người đó”, công tác khám tuyển đã diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, đúng quy định.

TIỀN HẢI Chú trọng thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân, hè năm 2019

Vụ xuân năm 2019, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiền Hải dự kiến hợp đồng với các HTX SXKD DVNN phục vụ tưới, tiêu cho trên 12.600ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản trong đó diện tích lúa trên 10.300ha.

Chiến dịch làm thủy lợi đồng xuân 2018 - 2019, toàn huyện đã đào đắp, nạo vét gần 233.000m³ với tổng kinh phí đầu tư, xây lắp trên 3,1 tỷ đồng. Về đồ án, theo kế hoạch, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chỉ đạo mở tất cả các cống tưới trên hệ thống sông Kiến Giang để lấy nước tích nước trên sông trực. Bám sát đồ án sản xuất vụ xuân, hè năm 2019 của huyện cũng như rút kinh nghiệm từ vụ xuân, hè năm 2018 và các năm trước, Xí nghiệp đã xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp công tác thủy nông phục vụ sản xuất chi tiết, cụ thể nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tưới, tiêu nước để lúa xuân và các cây màu hè phát triển. Xí nghiệp tổ chức tu bổ, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, tu bổ, sửa chữa thường xuyên, cải tạo, nâng cấp công trình phục vụ sản xuất... Trong quá trình đồ án, Xí nghiệp phối hợp với các xã chỉ đạo nông dân, các chủ máy làm đất đến đầu mùa ngay đến đó. Sau khi bữa ngà cho 100% diện tích, Xí nghiệp căn cứ kỹ xả nước của hồ thủy điện để tiến hành tháo chua, rửa mặn cho 100% diện tích.

TRẦN HIỀN
(Đài TTTH Tiền Hải)

HUNG HÀ Chống rét nuôi trồng thủy sản

Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ xuống thấp nên các hộ nuôi trồng thủy sản của huyện Hưng Hà đang tích cực chống rét cho vật nuôi, tránh thiệt hại về kinh tế.

Toàn huyện hiện có 90 lồng cá ở các xã Độc Lập, Hồng An, Tân Lễ, Điện Nông nuôi trồng ven sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý và hàng trăm diện tích nuôi trồng thủy sản ở các ao, hồ. Năm 2018, giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt trên 200 tỷ đồng.

Để bảo vệ vật nuôi thủy sản trước rét đậm, rét hại, huyện tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chống rét.

TRÚC LÀNH
(Đài TTTH Hưng Hà)

HỘI LHPN THÀNH PHỐ Giúp hội viên phát triển kinh tế

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế luôn là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình. Những cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều phụ nữ nghèo đã vượt lên khó khăn, có thu nhập ổn định.



Chăm sóc rau màu vụ đông.

Chị Trần Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Đông cho biết: Để thu hút, tập hợp chị em đến với tổ chức hội, coi hội là một địa chỉ tin cậy, những năm qua, Hội LHPN xã luôn đặt phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo lên hàng đầu. Trong đó chú trọng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề giúp chị em làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương; tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tới từng hội viên với nội dung chính là khuyến khích, nhân rộng các mô hình kinh tế; trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật để

ứng dụng vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội phối hợp với các ngành khảo sát hộ nghèo trong toàn xã, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để phân tích, đưa ra các hình thức hỗ trợ phù hợp. Toàn xã có 75/92 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, chiếm 83,7%, trong đó phụ nữ trong độ tuổi lao động chiếm 67%. Để giúp hội viên từng bước thoát nghèo, Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức dạy nghề may, may tre đan, cầu đá... thu hút hàng trăm lao động nữ tham gia; phối hợp với HTX

DVNN tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và nông dân cấy lúa hết diện tích; mở 4 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc lúa, cây màu, phòng, trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; mua phân bón trả chậm với Công ty TNHH Toan Văn trên 18 tấn NPK, đạm Phú Mỹ. Để giúp chị em có vốn sản xuất, kinh doanh, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp trên 220 hội viên vay vốn với số tiền trên 12,5 tỷ đồng. 100% hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, Hội đã giúp 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát

nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,92%. Phát huy tinh thần phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, không chỉ xã Vũ Đông mà các cấp hội LHPN thành phố đều đã triển khai nhiều cách làm thiết thực. Điển hình như Hội LHPN xã Đông Hòa ra mắt tổ hợp tác “Sản xuất cầu lông, cầu đá”; Hội LHPN xã Đông Thọ ra mắt tổ hợp tác “May gia công”. Trong năm 2018, Hội LHPN thành phố đã triển khai đến cán bộ, hội viên trên địa bàn tham gia phong trào khởi nghiệp. Lập danh sách 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ để tính khảo sát nhu cầu phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; đồng thời, hỗ trợ 18 phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm để khởi nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ tình thương nhận ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Tổng dư nợ đạt gần 89,5 tỷ đồng cho 2.811 hộ vay. Ngoài ra, vận động chị em giúp nhau cho vay vốn không lấy lãi, giúp nhau không hoàn lại, giúp nhau trả chậm vật tư nông nghiệp; đã có gần 14.100 chị tham gia giúp 532 hội viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 8,5 tỷ đồng, cho trả chậm 400 tấn phân lân và 1.420 ngày công. Cùng với đó, các cơ sở hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ sản xuất trên địa bàn mở 60 lớp dạy nghề tạo việc làm cho 1.750 lao động nông thôn với các nghề: may tre đan, đan làn nhựa, đan rổ, cầu lông, cầu đá, may mặc...

Với các hoạt động giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn thành phố đã giảm rõ rệt. Năm 2018, các cấp hội đã giúp 28 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; tỷ lệ hộ viên nghèo toàn thành phố còn 2,06%, giảm 0,23% so với năm 2017.

MINH NGUYỆT

Người Thượng Xuân thượng nghĩa

Nếu xây dựng đường giao thông nông thôn ở các địa phương khác gặp khó khăn thì ở xã Bách Thuận (Vũ Thư) gian khổ gấp mười. Nhưng chính trong gian khổ, tình người tỏa sáng. Nhờ những tấm lòng thượng nghĩa, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau của bà con, Thượng Xuân là thôn đầu tiên của xã Bách Thuận hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn.

Rong ngô dài 98m dẫn vào gia đình bà Trần Thị Sim (78 tuổi), thôn Thượng Xuân hàng chục năm qua là con đường đất nhỏ hẹp, mùa hè bụi đất, mùa mưa lầy lội. Chồng bà và con rể đã mất, bà và hai cháu ngoại chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của con gái, trang trải sinh hoạt còn thiếu thốn nên dù cả thôn rộn rã làm đường thì bà vẫn chẳng dám mơ ước con ngõ nhà mình khang trang hơn. Thấy hiểu hoàn cảnh gia đình bà, vợ chồng anh Nguyễn Đình Lâm và chị Phạm Thị Mến, người cùng xóm đã đứng ra vận động các chị em gái của chị Mến ủng hộ kinh phí làm đường cho gia đình bà và Sim. Tuy sinh sống ở nước ngoài đã lâu nhưng các chị em gái của chị Mến (con ông Phạm Đức Kính) vẫn đau đáu hướng về quê hương, khi có lời kêu gọi các chị sẵn sàng ủng hộ toàn bộ kinh phí mua cát, đá và ngày công làm đường cho gia đình bà Sim, tổng kinh phí 75 triệu đồng. Nhiều bà con lối xóm khác cũng nhiệt tình tham gia lao động giải phóng mặt bằng, làm đường hỗ trợ bà Sim. Chạm bước cùng chúng tôi trên con đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, bà Sim xúc động: Nhờ có những người hàng xóm tốt bụng, biết sẻ chia, nhà tôi mới có con ngõ đẹp thế này. Tôi thật không ngờ lúc già lại được đi trên đường làng ngõ xóm khang trang như vậy.

Chống là liệt sĩ, hy sinh năm 1979 ở Campuchia, bà Nguyễn Thị Dần vất vả nuôi 4 người con trai. Các con bà thương mẹ, có chí học hành, tiến thủ; đến nay 1 người không may vẫn

số, 3 người còn lại đều rất thành công trong công tác, kinh doanh. Năm 2013, khi thôn Thượng Xuân chưa có phong trào làm đường giao thông, cũng chưa được nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh nhưng thấy huyện đường trực thôn dài gần 500m đã xuống cấp, bà Dần vận động các con hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cứng hóa toàn bộ tuyến đường này. Năm 2014, thôn xây dựng nhà văn hóa, ở xa các con không biết tin, bà Dần lại chủ động điện thoại vận động, nhờ đó các con nhanh chóng gửi 50 triệu đồng hỗ trợ thôn làm nhà văn hóa. Do tuyến đường trực thôn xây dựng khá thấp, chưa bảo đảm tiêu chí nông thôn mới, năm 2018, thôn Thượng Xuân có chủ trương cứng hóa, mở rộng tiếp tuyến đường này, ngoài xi măng hỗ trợ của tỉnh, bà Dần lại vận động các con ủng hộ tiếp hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bê tông hóa lần 2 tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, vào các ngày lễ, tết, dịp đặc biệt của thôn, xã, các con bà Dần luôn dành từ vài triệu đến vài chục triệu đồng ủng hộ thôn, xã hoặc có những suất quà ý nghĩa trao tặng trẻ em, hộ già cả, neo đơn... Tính đến nay, gia đình bà Dần đã ủng hộ các phong trào của thôn, xã ngót nửa tỷ đồng, tuy vậy, khi được hỏi bà chỉ cười

kiêm tốn: “Tôi ơi lắm, chưa thấm vào đâu, chủ yếu là tấm lòng với làng với nước”. Ngoài gia đình bà Nguyễn Thị Dần và hộ ông Phạm Đức Kính, thôn Thượng Xuân còn có gia đình ông Trần Sách Lân ủng hộ 80 triệu đồng, ông Đào Xuân Quỳnh ủng hộ 60 triệu đồng giúp thôn xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Xuân Vĩnh, Bí thư Chi bộ thôn và ông Trần Khắc Chăm, Trưởng thôn Thượng Xuân cho biết: Thượng Xuân là thôn loại 3 với 190 hộ và trên 800 khẩu. Thu nhập của bà con chủ yếu từ trồng hòe được liệt, mấy năm gần đây hòe rớt giá, bà con gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, đường giao thông của thôn hầu hết nhỏ hẹp, đường cao, ao sâu, cần nguồn kinh phí rất lớn để cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Tiêu biểu như tuyến đường nhánh cấp 1 từ trạm bơm đến cống Tân Độ dài hơn 1km nhưng chỉ có 21 hộ dân sinh sống, ngoài xi măng, tổng kinh phí cần có để làm đường là hơn 300 triệu đồng. Nếu chia bình quân mỗi hộ sẽ phải đóng góp hơn 14,2 triệu đồng, sẽ rất khó khăn cho họ. Hoặc nhiều rong đường ngõ xóm khác, nếu chỉ có dân đóng góp sẽ cần hàng chục triệu đồng/hộ mới có thể làm được. Để bớt khó khăn cho bà con, Ban công tác mặt

trận thôn đã chủ động liên hệ, kết nối với nhiều con em quê hương thành đạt, vận động họ ủng hộ, hỗ trợ kinh phí. Rất may mắn là nhiều con em Thượng Xuân dù đang sinh sống, công tác xa quê nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương. Khi thôn vận động, những “mạnh thường quân” này sẵn sàng chung sức chung lòng cùng bà con dựng xây những tuyến đường to, rộng làm đẹp quê hương. Trong tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, thôn Thượng Xuân huy động được 600 triệu đồng từ nguồn ủng hộ, hỗ trợ của con em quê hương. Nhờ sự ủng hộ tích cực của con em quê hương, bà con giảm hẳn kinh phí đóng góp, trung bình mỗi hộ trong thôn góp gần 6 triệu đồng để làm đường. Đến nay, Thượng Xuân là thôn đầu tiên của xã Bách Thuận hoàn thành cứng hóa 100% các tuyến đường với gần 6.000m đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Từng tuyến đường to đẹp uốn quanh những vườn cây xanh mát là minh chứng cho sự đồng sức đồng lòng của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là tấm gương thượng nghĩa, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau của người dân làng Thượng Xuân.

QUYNH LƯU



Một tuyến đường mới được cứng hóa trên địa bàn thôn Thượng Xuân.